





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>หารือปมจ่ายยา 16 อาการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ประชาไท)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในฐานะประธาน คกก. สปสช. เปิดเผยถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับฟ้องคำร้องแพทยสภาปมจ่ายยา 16 อาการ ระบุว่าที่ร้านชุมชนอบอุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ว่า เรื่องนี้ สปสช. ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ไปแล้ว เดิม 16 กลุ่มอาการ เมื่อตนมารับตำแหน่งก็จะเพิ่มเป็น 32 กลุ่มอาการ ซึ่งเมื่อมีเสียงคัดค้านก็ต้องมีการหารือเพื่อหาทางแก้ไข โดยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในวันที่ 13 พ.ย.67</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, isranews)</p> <p>-พญ.ชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภา โปสต์ประเด็นการฟ้องร้อง สปสช. และสภาเภสัชฯ ระบุว่าไม่ได้เป็นการฟ้องสภาเภสัชกรรมโดยตรง แต่เป็นการฟ้องคำสั่งของ สปสช. ซึ่งได้มอบหมายให้สภาเภสัชกรรมดำเนินโครงการจ่ายยาฟรีสำหรับ 16 กลุ่มอาการที่ร้านยาชุมชน อันถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งขัดกับ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม ปี 2525 ที่ระบุว่า การตรวจวินิจฉัยโรคและการจ่ายยาต้องดำเนินการโดยแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ แพทยสภา เห็นด้วยกับการให้เภสัชกรจ่ายยาสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเพื่อช่วยลดความแออัดใน รพ. แต่มีความกังวลในบางกรณีที่อาจจำเป็นต้องมีการวินิจฉัยโรคก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาที่ไม่ถูกต้อง จึงได้ตัดสินใจฟ้องร้อง แต่ศาลชั้นต้นปฏิเสธคำฟ้องเนื่องจากขาดอายุความ อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองสูงสุดรับฟังเหตุผลที่ฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องเพื่อพิจารณาคดีต่อไป ส่วนการจ่ายยาของแพทย์ในคลินิก โดยไม่มีเภสัชกร ทำได้ ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 ในมาตรา 13 การประชุมล่าสุดของสภาเภสัชกรรม คงให้อำนาจการจ่ายยานอกจากเภสัชกรเฉพาะ 3 วิชาชีพหลักเช่นเดิม คือแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพิ่มสื่อ นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (aec-tv-online2)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ครั้งที่ 2 ที่ จ.นครพนม พร้อมเผยว่า ปัจจุบันคนไทยจำนวนมากป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยรายเก่า จึงส่งเสริมให้ อสม.หมอบคนที่ 1 ที่มีกว่า 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้คนไทยปรับพฤติกรรมกิน และนั้บคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรต ช่วยให้ประชาชนกว่า 50 ล้านคนกลับมามีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mgronline, news1live, sondhitalk)</p> <p>-ดร.นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดโครงการการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) “NCDs ดีได้ด้วยกลไก อสม.” ที่อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค NCDs อย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนกระแสปฐมพยาบาลเยี่ยมบ้าน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ อสม. ทุกคนใช้ในการปฏิบัติหน้าที่</p>	
<p><b>ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (NBT, NEWTV, Hfocus, มติชน, บ้านเมือง, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaitodaynews, thereporters, ThailandPlus, ThaiGOV)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 3/2567 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอให้ผลักดันนโยบาย “1 จังหวัด 1 โรงพยาบาล เลิกบุหรืและบุหรืไฟฟ้า” เพื่อเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้นแบบในการลดจำนวนนักสูบ พร้อมเห็นชอบให้ ก.สธ. ร่วมกับ ก.ค.ศ. และภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ จัดโครงการ “Gen Z ไม่สูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า” ทั่วประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยไม่สูบบุหรี่ทุกประเภท</p>	
<p><b>ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้าง รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต "ศูนย์ทวีชัยสิมบองการุณยเวช" อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 40 ไร่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงอีต้าง - ป่าดงคำกั้ง - ป่าดงคำพลู ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้ สป.สธ. ใช้ประโยชน์จนกว่าจะหมดความจำเป็น โดยจะเป็นสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (อาคารธัญญารักษ์) ขณะนี้ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 60 คาดว่าเปิดให้บริการได้ในปี 2569</p>	
<p><b>รับมือ PM 2.5 คง 4 มาตรการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, pantip, NBT)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปี 2568 โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงปลายปี 2567 ถึงกลางปี 2568 จะไม่รุนแรงเท่ากับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มฝนที่มากขึ้น แต่ยังคงให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยคง 4 มาตรการเดิม เน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสื่อสารสร้างความรอบรู้ และแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย 1. สร้างความรอบรู้และส่งเสริมองค์กรลดมลพิษ 2. ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 3. จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้ปรับแนวทางในการดำเนินงานภายใต้มาตรการต่างๆ ให้เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง พร้อมพิจารณาปรับระดับปฏิบัติการและเกณฑ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับประเทศ</p>	
<p><b>ความคืบหน้าผลตรวจโรคอุจจาระร่วง จ.ระยอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, newtv, ejan, mumkhao, workpointnews, ch3plus, ch7, js100, thaipbs, NBT, thebangkokinsight, thaiger, TNN, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 เผยผลการสอบสวนโรคอุจจาระร่วงระบาดใน 2 รร. อ.แกลง จ.ระยอง มีนร.ป่วยกว่าพันคน ว่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโนโร ผลการสอบสวนโรค พบน้ำและน้ำแข็งที่บริโภคใน รร. ในสัปดาห์ที่หาสาเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงของการป่วย ระบบประปาตรวจคลอรีนต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ส่วนโรงโม่ น้ำแข็งไม่ได้มาตรฐาน โดยถังใส่น้ำแข็งของมีการเขี้ยวสุดอื่นในถังด้วย รถที่ขนน้ำแข็งใช้ผ้าพลาสติกปูพื้น และน้ำแข็งบรรจุกระสอบอาหารสัตว์ที่ล้างแล้วนำกลับมาใช้ใหม่</p>	
<p><b>อย.ปรับหลักเกณฑ์โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, newtv, thebangkokinsight, thailandplus, thaitodaynews, thansettakij, thaitabloid) นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงการปรับปรุงระเบียบที่เกินความจำเป็นและหลักเกณฑ์การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัย โดยปีงบประมาณ 67 ปรับปรุงกฎหมายไปแล้ว 15 ฉบับ สำหรับปีงบประมาณ 68 มุ่ง Quick Win 2 เรื่อง ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายการโฆษณาให้เท่าทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับสถานการณ์และระบบธุรกิจในปัจจุบัน ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพกรณีสินค้าผ่านที่ไม่ได้นำมาจำหน่ายในไทย ซึ่งจะช่วยให้ อย. กำกับดูแลการโฆษณาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้สมาคมฯ ร่วมเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วย</p>	
<p><b>ผ่ายรักษาโรคในท้อง จ.พะเยา</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ ch7</p> <p>- ทีมข่าว 7HD รายงานการรักษาโรคของอาจารย์ประเดิม ส่างเสน หมอพื้นบ้าน เจ้าของฉายา "เทวดาแห่งลุ่มน้ำฝาง" ใช้วิธีจุดไฟผ่ายบริเวณช่วงท้อง รักษาโรคกรดไหลย้อน ร้อนใน ขับถ่ายไม่ออก ท้องอืด-ท้องเฟ้อ และเรอเปรี้ยว ด้านนพ.เทวัญ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยการเฝ้าระวังรักษาโรค เป็นภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน พบได้ทั่วไป และหมอพื้นบ้านคนดังกล่าวได้รับการรับรองจาก สสจ. เชียงใหม่ ส่วนวิธีการรักษาเป็นการเผายาไล่ลมในท้องของผู้ป่วย เป็นความชำนาญของแต่ละคน ที่ต้องมีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม มีประสบการณ์ ไม่ใช่ใครก็ทำได้ เพราะเสี่ยงเกิดไฟลวกตามผิวหนังของผู้ป่วยได้</p>	
<p><b>การดูแลสุขภาพพระภิกษุช่วงฤดูหนาว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.อภิชาติ สิริกุลจิรา ผอ.รพ.สงฆ์ และพระภิกษุสามเณรเฝ้าระวังและป้องกันโรคในช่วงฤดูหนาว ด้วยการสวมอังสะ (เสื้อกันหนาว) หมวกไหมพรม เพื่อรักษาความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นล้างมือให้สะอาด และฉันทัดอาหารที่มีประโยชน์สร้างภูมิต้านทาน เพื่อสุขภาพที่ดีปลอดภัยห่างไกลจากโรคต่าง ๆ พร้อมอาราธนาพระภิกษุสามเณรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สงฆ์หรือสถานพยาบาลใกล้วัด</p>	
<p><b>ลินจีโมเดล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- พญ.มรุตา สุวรรณโพธิ์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา เผยถึงผลการดำเนินงาน คก.พัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต โดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. กรมสุขภาพจิต รพ.ศรีธัญญา และมูลนิธิ บุญยง-อรรณพ นิโครธานนท์ พร้อมยกตัวอย่าง "ลินจีโมเดล" โดย รพ.สต.ปากคลองหม่อมใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พัฒนาแนวทางการทำงาน เน้นดูแลสุขภาพจิตให้ประชากรทุกช่วงวัย และบูรณาการการป้องกันการฆ่าตัวตาย ด้วยแนวคิด “บวร” การสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตในชุมชนอย่างเป็นระบบ สร้างนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน ซึ่งสามารถเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นทั่วประเทศได้ ทั้งนี้ ในพื้นที่ ต.คลองหม่อมใหม่ มีประชากรประมาณ 4,000 กว่าคน พบผู้ที่มีความพยายามคิดฆ่าตัวตายเฉลี่ย 3 คน/สัปดาห์ และฆ่าตัวตายสำเร็จเฉลี่ย 1 คน/เดือน</p>	
<p><b>MOU 6 หน่วยงาน ดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- กทม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอากาศไทย กรมการแพทย์ สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และบจก. แอ็บบอด ลาบอเรตอรีส์ ร่วมลงนามใน "บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ NUTRITION INPATIENT CARE EXCELLENCE (NICE)" เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการเพื่อผลการรักษาที่ดี และต่อเนื่อง ไร้รอยต่อร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพในหน่วยบริการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม 302 อาคารรัตนวิทยาพัฒนา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภาอากาศไทย</p>	
<p><b>งบบัตรทอง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (posttoday, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.ดุสิต ขำชัยภูมิ รองเลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอการโอนค่าบริการผู้ป่วยนอก (OP) และค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แบบเหมาจ่าย โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรของปีงบประมาณ 2567 ระหว่างรอบปรับหลักเกณฑ์จ่ายใหม่ ตามมติ ครม. และข้อเสนอจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณในระบบบัตรทอง 30 บาท จึงได้เสนอให้ สปสช. พิจารณาหลักเกณฑ์การแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยบริการที่ลงทะเบียนและหน่วยบริการอื่น ๆ ในระบบบัตรทอง</p>	
<p><b>ร้องโรงงานผลิตแอสฟัลท์ก่อมลพิษ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, isranews)</p> <p>-ตัวแทนชาวบ้าน ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ประมาณ 50 คน ถือบ้ายประท้วงบริเวณหน้าโรงงาน เพราะได้รับปัญหากลิ่นเหม็นไหม้ขมขื่นหรือน้ำมันรุนแรงจนถึงวัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งตั้งอยู่ใน อบต. ทำให้ชาวบ้านเกิดภูมิแพ้ ป่วยระบบทางเดินหายใจ ให้โอกาสหน่วยงานรับผิดชอบแก้ปัญหาหลายครั้งแล้ว จึงทำหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานเข้าร้องต่อ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ให้ตรวจสอบการปฏิบัติของ จนท.รัฐ ในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต 3 แห่งในพื้นที่ มี.3 ซึ่งจัดเป็นโรงงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ตามบันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงต่อไป</p>	